
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 กัญชาทางการแพทย์ 

ไทยโพสต์ มติชน 

เดลินวิส์ ไทยรัฐ  
แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ 

โพสต์ทูเดย์ บางกอก

โพสต์ คมชัดลึก M2F 
กรมประชาสัมพนัธ์ 

สวท.ส านักข่าวไทย ช่อง 

3,5,9 NBT TNN 
 

     -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ดองค์การเภสัชกรรม แถลงว่า อภ.ได้รับมอบกัญชาของกลาง 100 กก. 

จากกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อหาสารสกัดส าคัญ ท้ัง THC ซึ่งเป็นสารท่ีกล่อมประสาท และ CBD 

ส าหรับรักษากลุ่มโรคลมชัก วางเป้าหมายต้องได้เป็นน้ ามันหยอดใต้ลิ้นภายในเดือน  ธ.ค.นี้ คาดว่าจะสามารถสกัด

น้ ามันกัญชาได้ประมาณ 18,000 ขวด ขวดละ 5 ซีซ.ี ท้ังนี้จากข้อมูลวิชาการท่ัวโลกพบว่ามีการใช้กัญชาทางการแพทย์

ท่ีชัดเจน 4 กลุ่มโรค คือ 1.รักษาอาการคลื่นไส้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีให้คีโม  2.โรคลมชักในเด็ก 3.ปลอกประสาท

อักเสบ และ 4.ปวดอ่ืนๆ ท่ีเดิมต้องใช้มอร์ฟีนในการบรรเทาอาการ ส่วนข้อเสนอการรักษาโรคอ่ืนๆ  เช่น อัลไซเมอร์

และพาร์กินสัน จะศึกษาไปพร้อมกัน รวมถึงการใช้ในการแพทย์แผนไทยท่ีมีกว่า 100 ต ารับ อาจจะต้องรอปลดล็อก

กฎหมายก่อน 

     พร้อมกันนี้ อภ.มีแนวคิดศึกษาพัฒนาสายพันธ์ุกัญชาให้มีคุณภาพ มีการปรับปรุงพื้นท่ีภายใน อภ.เพาะปลูกกัญชา 

2 สายพันธุ์ ใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมเดินหน้าต่อในระดับอุตสาหกรรม ส่วนข้อควรระวัง

การใช้สารสกัดกัญชาในคน คือ จะท าให้มีอาการมึนงง ระบบกล้ามเนื้อ การเคล่ือนไหว ระบบการเรียนรู้มีปัญหา ดังนั้น

เม่ือใช้แล้วห้ามขับรถ เพราะอาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ ส่วนท่ีใช้ในเด็กจะส่งผลเสียในสมอง อาจจะท าให้มีปัญหาใน

เรื่องสุขภาพจิตได้ 
      ด้าน ผศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล กล่าวว่า กัญชาสายพันธ์ุไทยจะมีสารส าคัญในปริมาณมาก ต้องยอมรับว่าเรา

หลีกเลี่ยงการใช้ยาจากกัญชาไม่ได้ หากต้องน าเข้ามาจะมีราคาแพงมาก แต่ถ้า อภ.ปลูกและพัฒนาเองจะมีราคาที่ถูกลง  

ไทยโพสต์ มติชน  
แนวหน้า M2F  
กรุงเทพธุรกิจ 

    -เสนอข่าว ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา อภ. กล่าวถึงแผนการวิจัยและ

พัฒนาการผลิตยาครบวงจร 1.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ได้สารสกัดจากกัญชาให้ได้ภายใน ธ.ค.นี้ 2.ปรับปรุง

สายพันธ์ุและพัฒนาการปลูกภายใน  มี.ค. 2562 3.วิจัยและพัฒนายาให้ได้ใน พ.ค.2562 โดยต้องรอปลดล็อก

กฎหมายให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ก่อน 4.ผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม ภายใน ธ.ค.2563 และ 5.ศึกษาความเป็นไป

ได้ในการปลูกและผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม 

ไทยรัฐ  
กรมประชาสัมพนัธ์  

  -เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ.กล่าวว่า กัญชาของกลางท่ีได้รับจะท าให้สามารถวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้ ระหว่าง

ท่ีการก่อสร้างโรงเรือนส าหรับการปลูกเพื่อพัฒนาสายพันธ์ุกัญชายังไม่แล้วเสร็จ โดยขณะนี้อยู่ในช่วงของการออกแบบ 

และจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ช่วงต้นปีหน้า  และจะเริ่มต้นปลูกกัญชาเพื่อพัฒนาสายพันธ์ุเพื่อ

ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ช่วงปลายปี 2562 

สยามรัฐ  
คอลัมน์ทางเสือผ่าน 

    -เสนอบทความว่า สัปดาห์ท่ีแล้ว โคคา-โคล่าประกาศผลิตโค้กผสมกัญชาออกวางตลาด  ขณะท่ีกระทิงแดงนอก

ประเทศจะท าเรดบูลกัญชา ส่วนศาลแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้เด็กโรคลมชักพกยากัญชาไปโรงเรียนได้ ขณะท่ีไทยมีการ

ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองกัญชาถูกกฎหมายเม่ือกลางปีผ่านมา  และเริ่มได้ข้อสรุปว่าจะเปิดให้ใช้กัญชาถูก

กฎหมายเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตั้งแต่ ยธ. ป.ป.ส. และสธ. ได้ร่วมกันศึกษาการใช้

กัญชาเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ การปลูกการน ามาสกัดเพื่อท ายา การควบคุมการผลิต การดูแลผู้ค้าและผู้เสพผู้ใช้ยา 

คาดว่าจะสามารถสรุปได้ภายในเดือน  ต.ค.นี้ และประกาศใช้ได้ต้นปีหน้า ปัญหาท่ีต้องพิจารณาเป็นพิเศษคือ การ

ควบคุมทุกขั้นตอนในการน ามาใช้เป็นยาและกระบวนการรักษา         

 ปรับปรุงทะเบียนต ารับยาพิเพอราซีน 

มติชน สยามรัฐ  
ส านักข่าวไทย 

ผู้จัดการออนไลน ์
 

    -เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการอย. เปิดเผยว่า อย. ได้ติดตามการใช้ยาถ่ายพยาธิชนิดกิน ต ารับยา

เดี่ยวท่ีมีส่วนประกอบของ PIPERAZINE ซึ่งมีข้อบ่งใช้ส าหรับถ่ายพยาธิไส้เดือน (ASCARIASIS) พยาธิเส้นด้ายและพยาธิ

เข็มหมุด (ENTEROBIASIS) ซึ่งหากผู้ป่วยใช้ยาไม่ถูกต้อง อาจเกิดอาการข้างเคียงท่ีรุนแรงได้ อย.จึงได้แก้ไขข้อห้ามใช้

และขนาดกินยา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก โดยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยา

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 26 กันยายน 2561 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th/iprg/ 
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                                                             สรุปข่าววันท่ี 26 กันยายน 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 ควบคุมพิเศษ ฉบับท่ี 49 และค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 817/2561 เรื่องแก้ไขทะเบียนต ารับยา PIPERAZINE ต ารับ

ยาเดี่ยวชนิดกิน ก าหนดให้มีข้อห้ามใช้ในผู้ท่ีแพ้ยานี้ ผู้ป่วยโรคลมชัก และผู้ป่วยโรคตับหรือไตบกพร่อง ส่วนขนาดกิน

ส าหรับรักษาพยาธิไส้เดือน ให้กินคร้ังเดียวหรือแบ่งกินติดต่อกัน 2 วัน ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี ใช้ 75 มก./

กก./น้ าหนักตัว ขนาดสูงสุด 3.5 กรัม เด็กอายุ 2-12 ปี ใช้ 75 มม./กก./น้ าหนักตัว ขนาดสูงสุด 2.5 กรัม และเด็ก

อายุต่ ากว่า 2 ปี ใช้ 50 มม./กก./น้ าหนักตัว ขนาดสูงสุด 2.5 กรัม และให้กินภายใต้ค าแนะน าของแพทย์ ส าหรับรักษา

พยาธิเส้นด้ายกินติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ผู้ใหญ่และเด็กให้ใช้ 50 มม./กก./น้ าหนักตัว และกินซ้ าอีกคร้ังภายใน 2-4 

สัปดาห ์ 
    โดยประกาศราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันท่ี 13 ก.ค. 2561 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าต้องยื่นค าขอแก้ไขทะเบียนต ารับยา

ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน คือภายในวันท่ี 9 ม.ค. 2562 เม่ือพ้นก าหนดแล้ว สธ.จะเพิกถอนทะเบียนต ารับ

ยาท่ีไม่ได้ด าเนินการแก้ไขทะเบียนตามกฎหมายต่อไป   

 

ส านักข่าวไทย มติชน 

ผจก.ออนไลน์ M2F 

นโยบายใช้ถุงผ้าใส่ยา 

    -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข ปลัด สธ. เผยว่า รมว.สธ.ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดส่งเสริมการ

รักษาสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการรพ.ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน อาทิ ลดการใช้

กระดาษ การใช้กล่องโฟมใส่อาหาร และการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งรพ.ทุกแห่งได้ท าความเข้าใจกับ

ประชาชนในการเตรียมถุงผ้ามาใส่ยาเม่ือมารับบริการ โดยรพ.สังกัดสธ.จะพร้อมใจกันงดใช้ถุงพลาสติกใส่ยาตั้งแต่

วันท่ี 1 ต.ค. 2561 

 

ส านักข่าวไทย มติชน 

ผจก.ออนไลน ์

กระดูกคอเสื่อม 

    -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์  กล่าวว่า การนั่งท างานด้วยท่าทางท่ีไม่

เหมาะสมเป็นเวลานาน เช่น นั่งก้มหน้า ยื่นคอไปข้างหน้ามากๆ นั่งหลังค่อม เล่นโทรศัพท์มือถือนานๆ ขับรถ 

ตลอดจนการใช้งานคอผิดวิธี อาทิ นอนคว่ าอ่านหนังสือ เกร็งคอในท่าทางท่ีผิดจากปกติเป็นเวลานาน เป็นพฤติกรรม

ท่ีท าให้กระดูกคอเสื่อมเร็ว และอาการจะรุนแรงตามอายุท่ีเพิ่มข้ึน อาการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มท่ีเกิดจากการ

เสื่อมของหมอนรองกระดูกและภาวะกระดูกคอโดยตรง ท าให้มีอาการปวดคอ เคลื่อนไหวได้ยาก ปวดตรงกลางคอ

ร้าวลงสะบักและไหล่ 2.กลุ่มท่ีเส้นประสาทถูกกดทับ มีอาการปวดร้าวลงมาท่ีแขน มือ และมีอาการชาร่วมด้วย ถ้า

ปล่อยไว้อาจเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง 3.กลุ่มของไขสันหลังถูกกดทับ มีอาการอ่อนแรง เกร็งกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะขา ท า

ให้เดินล าบาก บางรายท่ีกระดูกคอมีกระดูกงอกอาจไปเบียดหลอดอาหารท าให้กลืนล าบาก หรือหากกดเส้นเลือด จะ

ท าให้เวียนศีรษะ มีเสียงในหู การรักษาจะรักษาตามอาการเป็นหลัก เริ่มจากการใช้ยา การท ากายภาพบ าบัด ประคบ

เย็นหรือประคบร้อน ใส่เฝือกคอ ฉีดยา และการผ่าตัด โรคนี้ไม่สามารถป้องกันได้ แต่ลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้ 

โดยระมัดระวังให้คออยู่ในท่าทางท่ีเหมาะสมขณะยืน นั่ง และเดิน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บท่ีคอ ออกก าลังกาย หรือท า

กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายสม่ าเสมอ หากเล่นกีฬาท่ีมีความเสี่ยงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บบริเวณศีรษะ

และคอเสมอ และเลือกใช้หมอนท่ีรองรับสรีระของคอได้พอดี ไม่นิ่มหรือแข็งจนเกินไป 

 

มติชน  

เว็บไซต์แนวหน้า 

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

เว็บไซตไ์ทยโพสต ์

ลด หวาน มัน เค็ม 

   -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า จากข้อมูลผู้ป่วยนอกรพ.สงฆ์ ปี 2558-2560 

พบว่า พระสงฆ์อาพาธเข้ารับการรักษาด้วยโรคต่างๆ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง 

นอกจากนี้ ยังพบภาวะน้ าหนักเกิน หรือโรคอ้วนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการฉันอาหาร  และขาด

การออกก าลังกาย อาหารท่ีนิยมน าไปตักบาตรมีรสหวาน มัน เค็ม หรือมีไขมันมากเกินไป ท าให้พระสงฆ์ไม่มีโอกาส

ได้เลือกอาหารเพื่อสุขภาพ ดังนั้น พุทธศาสนิกชนท่ีจะถวายอาหารแด่พระสงฆ์ สามเณร ควรค านึงถึงอาหารเพื่อ

สุขภาพ และลดหวาน มัน เค็ม ส าหรับพระสงฆ์หรือบุคคลท่ัวไป สามารถประเมินภาวะอ้วนได้โดยวัดเส้นรอบเอว ซึ่ง

ไม่ควรเกินคร่ึงหนึ่งของส่วนสูง  

 

ส านักข่าวไทย 

ตรวจเยี่ยมสถาบันราชานุกูล 

     -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมสถาบันราชานุกูล 

ว่า เป็นสถาบันทางวิชาการท่ีเป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับประเทศในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการเด็กท่ีบกพร่องทาง

สติปัญญา ตั้งแต่แรกเกิด-5 ขวบ โดยไทยพบผู้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาประมาณร้อยละ 2 ของประชากร คาด

ว่าท่ัวประเทศมีประมาณ 1.3 ล้านคน สาเหตุเกิดจากความผิดปกติในสมอง พบได้ในเด็กหลายกลุ่มโรค เช่น ออทิ

สติก ดาวน์ซินโดรม เป็นต้น และยังมีปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น ชัก อาการแสดงท่ีส าคัญคือ เด็กจะมี
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พัฒนาการล่าช้า ยิ่งสติปัญญาบกพร่องรุนแรง ความล่าช้าทางพัฒนาการจะยิ่งเห็นได้เร็วขึ้น ซึ่งจะต้องได้รับการดูแล

ช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ท้ังการรักษาและการกระตุ้นพัฒนาการ เป้าหมายส าคัญของการดูแลเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทาง

สติปัญญา จะเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพของสมองและร่างกาย หยุดยั้งไม่ให้ความพิการเพิ่มขึ้น เด็กสามารถพึ่งตนเอง

ได ้ใช้ชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติท่ีสุด และเป็นภาระครอบครัวและสังคมน้อยท่ีสุด  

 
มติชน 

ผู้จัดการออนไลน ์

โรคติดช็อปปิ้งออนไลน ์

     -เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วัยรุ่นปัจจุบันเข้าถึงการซื้อของผ่าน

อินเตอร์เน็ตได้ง่าย ผู้ปกครองต้องดูแลให้ค าแนะน า โดยให้ยึดหลัก 4 ก 2 ม โดย 4 ก ได้แก่ 1.กิจกรรม ให้เด็กได้ท า

กิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากการเรียนหนังสือ เพื่อให้ไม่ต้องอยู่กับอินเตอร์เน็ตมากเกินไป 2.กติกา ต้องวางกติกาในการ

เล่นอินเตอร์เน็ต 3.เก็บมาเล่า ครอบครัวต้องมีการพูดคุยกัน และ 4.กอด เป็นการถ่ายทอดความรัก ความรู้สึกห่วงใย 

ส่วน 2 ม คือ 1.ไม่ใช้อารมณ์ในการตักเตือน และ 2.ไม่ตามใจ ส่วนกรณีเด็กขโมยเงินเพื่อไปซื้อของ หากเป็นโรคชอบ

หยิบฉวย จะไม่ได้ท าเพื่อประโยชน์ทางการเงิน แต่ท าเพราะตอบสนองทางจิตใจ ท าไปเพราะสูญเสียการควบคุมตัวเอง 

เพราะอยากท า รู้สึกตื่นเต้นทุกคร้ังท่ีท า ซึ่งต้องปรึกษาจิตแพทย์เพื่อบ าบัดรักษาให้เหมาะสมกับกลุ่มอาการ 

 
ผู้จัดการรายวัน 

สายด่วนฉุกเฉิน 1669 

      -เสนอข่าว ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวถึง กรณีแพทย์รายหนึ่งมีอาการแน่นหน้าอก ได้โทร.

เรียกรถฉุกเฉินจาก 1669 แต่ไม่มีการส่งรถฉุกเฉินมารับ ผู้ป่วย ว่า ภาพรวมของการให้บริการรถฉุกเฉิน โดยเฉพาะ

การประเมินอาการผู้ป่วย ในศูนย์รับแจ้ง 1669 จะมีเกณฑ์ประเมินในการจ่ายงาน ซึ่งแยกความฉุกเฉินเป็น 5 ระดับ 

คือ ฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ฉุกเฉินเร่งด่วน (สีเหลือง) ฉุกเฉินไม่รุนแรง (สีเขียว) ท่ัวไป (สีขาว) และผู้รับบริการ

สาธารณสุขอ่ืนๆ (สีด า) ซึ่งการคัดแยกทางโทรศัพท์ต้องใช้ประสบการณ์และศิลปะของผู้โทร.ด้วยเช่นกัน เพราะการ

โทรแจ้งเหตมีุโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารได้ รวมท้ังมีการพูดสั้น พูดเร็ว หรือพูดไม่ครบถ้วน ท าให้ผู้ฟังอาจ

ตามไม่ทัน คิดว่าน่าเห็นใจศูนย์ 1669 เพราะมีคนโทร 6 ล้านสายต่อปี มีท้ังโทรถามทาง หรือโทรก่อกวน จึงอยากให้

ประชาชนเข้าใจการท างานของเจ้าหน้าท่ีว่าต้องซักถามประวัติอย่างละเอียด  เพื่อประเมินอาการผู้ป่วยอย่างถูกต้อง

เหมาะสม และบางกรณีอาจไม่สามารถส่งทีมปฏิบัติงานเข้าช่วยเหลือได้เสมอไป 

 ร้องเรียนพยาบาลท ารุนแรงกับผู้ป่วย 

ผู้จัดการออนไลน ์
สปริงนิวส ์

เว็บไซตไ์ทยรัฐ 
เพจ Drama-addict 
เพจ Phitsanulok 

Hotnews 
 

    -เสนอข่าว หลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ปวรณา เกตุปาน” โพสต์คลิปพยาบาลกระท าการรุนแรงต่อผู้ป่วยติดเตียงใน

รพ. ช่วงเย็นวันท่ี 25 ก.ย. และถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมอย่างกว้างขวาง 
      ล่าสุด นพ.วิสิทธ์ิ เสถียรวันทนีย์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์อาวุโส รพ.พุทธชินราช พร้อมด้วย นพ.อารีย์ เจษฏาญาน

เมธา รองผอ.ฝ่ายการแพทย์, นพ.โตมร ทองศรี รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ และ น.ส.ศิริพร ศิริวัฒนไพศาล รักษาการ

หัวหน้าพยาบาล ได้ร่วมกันแถลงข่าว โดยนพ.วิสิทธ์ิไดไ้หว้ขอโทษกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และแสดงความเสียใจกับญาติ

คนไข ้โดยได้ย้ายพยาบาลคนดังกล่าวออกไปปฏิบัติการด้านอ่ืน เพื่อด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและด าเนินการทาง

วินัย ขณะท่ี หัวหน้าพยาบาลได้กล่าวขอโทษและระบุว่าพยาบาลคนนี้นิสัยดี แต่อาจจะมีความเครียดด้านอ่ืน  ๆ 

หลังจากเป็นข่าวมีความเครียดมาก ขณะนี้พยายามติดต่อญาติคนไข้  

 คัดค้านย้ายผอ.รพ.สต. 

เดลินวิส์  
เว็บไซต์คมชัดลึก 
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

     -เสนอข่าว ท่ีศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตัวแทนชาวบ้าน ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก น าโดยนางสุรภา อินชาย

เขา ได้เรียกร้องความเป็นธรรมและยื่นหนังสือต่อ ผวจ.พิษณุโลก ให้ตรวจสอบค าสั่งโยกย้าย นายมนัส เมืองพระฝาง 

ผอ.รพ.สต.ท่าโพธ์ิ โดยระบุว่านายมนัสตั้งใจในการท างานเพื่อส่วนรวม ได้เข้ามาพัฒนารพ.สต.ท่าโพธ์ิให้มีความ

เจริญก้าวหน้า เป็นท่ียอมรับและไว้วางใจจากประชาชน คิดว่าการโยกย้ายครั้งนี้อาจมีเบ้ืองหลังแอบแฝง เบ้ืองต้นนาย

วันชัย โพธ์ิอ่ า ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนศูนย์ด ารงธรรม รับหนังสือเพื่อรายงานให้ ผวจ.พิษณุโลก 

รับทราบ 

เว็บไซต์คมชัดลึก 
 

   -เสนอข่าว มีข้อมูลจากสสจ.พิษณุโลก ว่า มีการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปท าหน้าท่ีหัวหน้ารพ.สต.ต าแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ที่ว่าง 2 แห่ง คือ รพ.สต.จอมทอง อ.เมือง กับ รพ.สต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม ซึ่งมี

ผู้สมัคร 2 คน คือ นายมนัส เมืองพระฝาง รก.หัวหน้ารพ.สต.ท่าโพธ์ิ อ.เมือง (เดิมอยู่ท่ี รพ.สต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์) 

และนายพิทยา สีข า รก.หัวหน้ารพ.สต. บ้านป่า อ.เมือง (เดิมอยู่ท่ี รพ.สต.บ้านน้ าจวง อ.ชาติตระการ) โดยนายพิทยา

สอบได้ล าดับ 1 เลือกลงรพ.สต.จอมทอง นายมนัส จึงต้องไปปฏิบัติงานท่ี รพ.สต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม แต่นาย

มนัสได้ท าบันทึกขอย้ายกลับรพ.สต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์  
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เดลินวิส ์

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

      -เสนอข่าว นายบุญมา สิริธรังศรี ผอ.ส านักงานศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ เปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันขยะ

อิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติกออกนอกประเทศ  ว่า ขณะนี้ท่าเรือกรุงเทพสามารถผลักดันขยะท่ีน าเข้าโดยผิด

กฎหมาย หรือน าเข้ามาแล้วไม่แจ้งขนออกจนกลายเป็นของตกค้างได้ 160 ตู้คอนเทเนอร์ หรือกว่า 3,200 ตัน กลับไป

ยังประเทศต้นทาง  ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และจีน และยังมีตู้คอนเทเนอร์ขยะพลาสติกและเศษ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสินค้าตกค้างในท่าเรือกรุงเทพ อยู่ระหว่างรอผลักดันออกนอกประเทศอีกกว่า 400 ตู้คอนเทเนอร์ 

หรือกว่า 8,000 ตัน หลังจากนี้เชื่อว่าปริมาณการน าเข้าขยะผิดกฎหมายจะลดลง เนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้

ระงับการออกใบอนุญาตน าเข้าใหม่ ขณะท่ีกรมศุลกากรและกรมโรงงานฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบ ท าให้

ผู้ประกอบการไม่กล้าน าเข้าขยะท่ีผิดกฎหมาย 

 
เว็บไซต์สยามรัฐ 

มอบอุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุ 

      -เสนอข่าว รศ.ดร.พรศิริ จงกล พร้อมเจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี มอบอุปกรณ์ส าหรับผู้สูงอายุ 

ประกอบด้วย ไม้เท้าผลิตจากท่อ PVC 1,000 อัน และ อุปกรณ์ช่วยใส่ถุงเท้าผู้สูงอายุ 400 อัน พร้อมถุงเท้า 400 คู ่ให้

แก่สสจ.นครราชสีมา เพื่อส่งให้ผู้สูงอายุในอ าเภอต่าง ๆ โดยมี นพ.วชิระ บถพิบูลย์ รอง นพ.สสจ.นครราชสีมา นาย

ประชา ฉัตรวงศ์วาน ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจ าจังหวัดนครราชสีมา และผู้สูงอายุจาก

อ าเภอต่าง ๆ รับมอบ 

 


